



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 12 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสียงขงวุฒิการศึกษาบาลีประโศภก9

เทียบเท่าปริญญาเอก

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธีมรดโน) แม่กองบาลีสนามหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือร่วมกับพระพรหมมุนี ประธานคณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม, พระพรหมบัณฑิต กรรมการ และนายสุวพันธุ์ ดันสุวรรณนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่มหาเถรสมาคมเห็นชอบให้รัฐบาลพิจารณา

ทั้งนี้ ส่วนของฝ่ายการศึกษาบาลีได้ยื่นยื่นเรื่องการเทียบ โอนระดับการศึกษาบาลีกับวุฒิการศึกษาทางโลก ให้คงไว้ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ในภาพกว้างๆ โดยให้กำหนดระดับช่วงชั้น และรายละเอียดการเทียบโอนในกฎหมายลูกมารองรับ เช่น ผู้ที่จบเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค จะเทียบวุฒิปริญญาเอก เป็นต้น รวมทั้งต้องมีการหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการกำหนดการเทียบชั้นและหลักเกณฑ์ให้แน่ชัดอีกครั้ง

นายพนม ศรีศิลป์ ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าวว่า นายสุวพันธุ์เห็นว่า ควรส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวกลับมาให้สำนักพุทธฯ สอบถามความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยเฉพาะ ศธ. และสำนักงานประมาธ เนื่องจากเนื้อหาของกฎหมายมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าวทั้งเรื่องของงบประมาณ การเทียบวุฒิการศึกษา การจัดการศึกษาว่า หน่วยงานนั้นๆ มีความคิดเห็นเช่นไร จากนั้นให้สำนักพุทธฯ ดำเนินการสรุปและส่งกลับมาให้รัฐบาลโดยเร็วที่สุด หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นที่ชัดเจนแล้วให้นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) เห็นชอบประกาศใช้ต่อไป

“พ.ร.บ.ฉบับนี้จะผลักดันให้พระภิกษุ สามเณร ที่สอบได้ป.ธ.9 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น การเทียบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยอาจจะต้องมีการเรียนวิชาการเพิ่มเติม หรือมีการทิววิจัยเพิ่มขึ้น การบรรจุเป็นครูสอนคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เป็นต้น เพื่อให้มีแรงจูงใจในการเรียนบาลีเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละปีมีพระภิกษุ สามเณร สอบผ่านไม่มากนัก อีกทั้งยังขาดแคลนครูผู้สอนบาลีอีกเป็นจำนวนมาก หากมี พ.ร.บ.ฉบับนี้การศึกษา คณะสงฆ์จะเกิดประสิทธิภาพและมีระบบ งบประมาณในการพัฒนามากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะสร้างพระภิกษุ-สามเณร ที่มีความรู้ทางธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพิ่มขึ้น” ผอ.สำนักพุทธฯ กล่าว

